

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงาม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงาม โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการเงิน จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายปลาสวยงาม จำนวน 20 ราย เกี่ยวกับข้อมูลการก่อสร้างร้าน และการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน รวมไปถึงการจ้างบุคลากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และการกำหนดราคาปลาคู่สวยงาม ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ทำให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อปลาคู่ รวมถึงการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร แหล่งข้อมูลออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษาโครงการ พบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้สำหรับการลงทุน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การวิเคราะห์ด้านการตลาด

ธุรกิจร้านจำหน่ายปลาคู่สวยงามในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวค่อนข้างสูง เห็นได้จากการเปิดตลาดจำหน่ายต้นไม้และสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่เดิมตลาดจำหน่ายสัตว์เลี้ยงจำกัดอยู่เพียงที่ตลาดสวนบวกวาศ ซึ่งอยู่ติดกับสวนสาธารณะสวนบวกวาศ แต่ปัจจุบันได้มีตลาดจำหน่ายต้นไม้และสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่ อย่างเช่น ตลาดประตูหายยา ตลาดคำเที่ยง ตลาดกัลยาพฤกษา และตลาดจำหน่ายต้นไม้และสัตว์เลี้ยงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบีทีซี ซึ่งเป็นตลาดเปิดใหม่ที่มียอดจำหน่ายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

พันธุ์ปลาที่ลูกค้านิยมเลี้ยงในปัจจุบันมีหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากได้มีการพัฒนาสายพันธุ์และมีการนำเข้าพันธุ์ปลาจากต่างประเทศมาจำหน่ายเพื่อสนองความต้องการของตลาดปลาสวยงาม ปลาสวยงามในท้องตลาดนั้นมีความแตกต่างกันไปตามคุณภาพของการเลี้ยงดูของแต่ละร้านจำหน่าย ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลา และเลี้ยงปลาโดยคำนึงถึงคุณภาพของปลาข้อมมีปลาที่มีคุณภาพสมบูรณ์ไว้จำหน่าย ในขณะที่บางร้านที่มีการจัดการร้านไม่เหมาะสมทำให้ได้พันธุ์ปลาที่อ่อนแอเป็นโรคติดต่อได้ง่าย จึงจำหน่ายปลาได้ในราคาต่ำ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้เน้นเทคนิคและการจัดการร้านอย่างเหมาะสม และถูกวิธี โดยคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยลงทุนทำตู้กระจกเลี้ยงปลาให้มีพื้นที่พอเพียงต่อการอยู่อาศัยของปลาจำนวนมาก มีระบบกรองน้ำให้ออกซิเจนและรักษาความสะอาดอย่างเพียงพอ กลยุทธ์ทางการตลาดที่ทางร้านนำมาใช้ คือ การบริการแนะนำวิธีการเลี้ยงดูปลาสวยงามก่อนการขาย และรับปรึกษาปัญหาอันเกิดจากการเลี้ยงปลาหลังการขายให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ โดยคาดหวังว่าลูกค้าจะเกิดความประทับใจและกลับมาซื้ออีกในโอกาสต่อไป

การวิเคราะห์ด้านการจัดการ

โครงการศึกษาเป็นร้านจำหน่ายปลาตู้สวยงาม ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดจำหน่ายต้นไม้และสัตว์เลี้ยงกัลยาพฤกษา ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เช่าแบ่งเป็นล็อกจำนวน 2 ล็อก ซึ่งมีพื้นที่ล็อกละ 32 ตารางเมตร โดยมีค่าเช่าล็อกละ 1,000 บาทต่อเดือน ร้านจำหน่ายอยู่ไม่ไกลจากถนนหุบเปอร์ไฮเวย์นัก การคมนาคมสะดวกมีผู้คนสัญจรผ่านไปมา ทำให้ร้านเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ภายในร้านประกอบไปด้วยตู้ปลานาขนาดเล็ก จำนวน 90 ตู้ ตู้ปลานาขนาดกลาง จำนวน 16 ตู้ ตู้ปลานาขนาดใหญ่ จำนวน 4 ตู้ และอ่างเลี้ยงปลาพลาสติกขนาดใหญ่ จำนวน 2 อ่าง มีอุปกรณ์สำหรับการยังชีพของปลาอย่างครบถ้วน มีการรักษาความสะอาดและระบบการให้อาหารอย่างถูกวิธีเพื่อให้ปลามีความสมบูรณ์และอายุยืนยาว จัดให้มีลูกจ้างประจำร้าน 1 คน เพื่อดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ และจำหน่ายปลา โดยฝึกฝนให้มีความรู้ ความชำนาญในการเลี้ยงดูปลา เพื่อให้คำแนะนำกับลูกค้าผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงปลา อำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าโดยจัดเตรียมอุปกรณ์การตกปลาให้ครบครันและบริการอัดก๊าซออกซิเจนใส่ถุงพลาสติกบรรจุปลาสวยงามพร้อมทั้งแนะนำการดูแลปลาในระหว่างการขนส่ง

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

จากการศึกษาข้อมูลด้านการตลาด และด้านการจัดการ ได้มาซึ่งข้อมูลการประกอบการวิเคราะห์ด้านการเงิน สำหรับจำลองโครงการธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงาม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน พบว่าการลงทุนธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงามเป็นการลงทุนโดยไม่มีกู้ยืม ใช้เงินทุนเริ่มแรก 112,695 บาท (จากตารางที่ 4-35) จากประมาณการผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินพบว่าในช่วงระยะเวลา 5 ปี โครงการจะเริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปีแรกเท่ากับ 707,760 บาท (จากตารางที่ 4-37) กำไรสุทธิระหว่างเท่ากับ 81,541 บาท (จากตารางที่ 4-37) กำไรสะสมเมื่อสิ้นสุดปีที่ 5 มีจำนวน 360,540 บาท มีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 1 ปี 73 วัน

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 226,740 บาท และอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 51.48

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกแสดงว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าอัตราลดค่าที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 12 มีอัตราระยะเวลาคืนทุนที่สามารถยอมรับได้และให้อัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ดังนั้นจากการวิเคราะห์ทางการเงินจึงสามารถสรุปได้ว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน

ผลการวิเคราะห์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงาม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้ทำการศึกษาทั้ง 3 กิจกรรมหลัก คือ การตลาด การจัดการ และการเงิน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจจำหน่ายปลาสวยงาม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปริมาณความต้องการในตลาดยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคมีความต้องการปลาสวยงามที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและต้องการให้มีบริการให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาหลังการขาย ในขณะที่ปัจจุบันร้านจำหน่ายปลาสวยงามที่มีปลาสุขภาพดี รูปร่างสมบูรณ์ มีสีสันสวยงาม มีพันธุ์ปลาให้เลือกหลากหลาย และที่สำคัญราคาไม่แพงจนเกินไปยังมีน้อยมาก ดังนั้นปลาสวยงามจากโครงการที่ทำการศึกษามีสามารถทำให้กลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพและราคาเกิดความพึงพอใจ จึงทำให้โครงการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ และยอมรับได้